
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2565  ครั้งที่ 2 
วันที่   31  พฤษภาคม  2565    เวลา   10.00   น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
………………………..…. 

 
ผู้มาประชุม 
 

  1.  นายสมศักดิ์    แจ่มเรือน  ประธานสภา อบต. 
  2.  นายพานิชย์  ประเสริฐ         รองประธานสภาอบต.  

3.  นายเสียน  เลื่อนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 
4.  นายบรรพต  ชัยสิทธิ์   สมาชิกสภา อบต. ม. 3 

  5. นายวัชรา  คึงจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 4 
6.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5  
7.  นายสุทธิศักดิ์  เนียนพลกรัง  สมาชิกสภา อบต. ม. 6 
8.นางชุติมา  บัวแก้ว   สมาชิกสภา อบต. ม. 7   

 9. นางวารี  สุขประจบ      สมาชิกสภา อบต. ม. 8 
10. นายบุญยัง  เกยพุทรา  สมาชิกสภา อบต. ม. 9  
11. นางสาวยุภา  บุญจันทร์        สมาชิกสภา อบต. ม. 10  
12. นายอธิวัฒน์  งานสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 12 
13. นายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13  

  14. นายประวัติ  พรมบุตร         สมาชิกสภา อบต. ม. 14  
  15. นางสาวรัตติญาพร หล่ าจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 15  
  16. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภาอบต.หนองหญ้าขาว 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
                      - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางเอมอร    มะโนมั่น   นายก อบต. หนองหญ้าขาว 
 2.  นายพิชิต  เจ๊กจันทึก  รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว 
 3.  นายสมหมาย  โพธิ์นอก   รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว  
 4.  นายสดุดี  ศรีสุวรรณ์  เลขานุการนายก อบต.หนองหญ้าขาว  

5.  นายวงศ์วริศ  เหลืองภิรมย์  รองปลัด อบต.หนองหญ้าขาว 
  6.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผู้อ านวยการกองช่าง  

7. นายนพนคร    ศิริสวัสดิ์   หัวหน้าส านักปลัด 



 
 

-2-  
   
    ผู้เข้าประชุม     จ านวน 16 คน 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน    - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   7  คน 

     
 
เริ่มประชุม เวลา     10.00    น.  
 
         โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวกราบเรียน
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวที่เคารพ บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มา
ครบองค์ประชุม ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ 

ประธานสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว สมัยสามัญ  สมัยที่  2
ประจ าปี  2565ครั้งที่  2   ผมขอเข้าระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ไม่มี   

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า
ขาว  สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565เมื่อวันที่ 18พฤษภาคม  2565 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าหรือข้อความที่ได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ    
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   
สมัยสามัญ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม 2565(
เห็นชอบ  14 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
สมาชิกท่านใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา   ขอได้โปรดยกมือครับ    
ถ้าไม่มีผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระที่  4.1  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
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นางเอมอร   มะโนมั่น 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
 

 

 

รายการที่ขอโอนลด รายการที่ขอโอนเพิ่ม 
(ตั้งรายการใหม่) 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

1.1 หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ าปี) 
ตั้งไว้     1,308,000  บาท 
 
 
ขอโอนลด  40,000  บาท 

 
 
 

 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(1) โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

หลังใหม่       อบต.หนองหญ้าขาวตั้งไว้  
360,000  บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์หลังใหม่ อบต.หนองหญ้าขาว
โดยด าเนินการต่อเติมด้านหลังอาคาร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 5.50 เมตรพร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) 
1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

ขอโอนเพิ่ม  40,000  บาท 
(รวมงบประมาณทั้งสิ้น  400,000  บาท) 

 
รวมโอนลดทั้งสิ้น  40,000  บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  40,000  บาท 

 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ  ขอเชิญนางวารี  สุขประจบ   
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8 ครับ 

นางวารี  สุขประจบ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางวารี  สุขประจบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8   ขอ
สอบถามโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ อบต.หนองหญ้าขาวด าเนินการทั้ง
อาคารหรือไม่ค่ะ 

นายสมบัติ  ละภักดี 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กราบเรียบประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาอบต. ทุกท่าน  กระผมนายสมบัติ  ละภักดี  
ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการดังกล่าวจะก้ันห้องให้รองปลัด  กับหัวหน้าส านักปลัด  ที่เหลือ
จะเป็นพ้ืนที่ท างานของเจ้าหน้าที่ส านักปลัด ครับ 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย      
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม        เหน็ชอบ 
(เห็นชอบ  14 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4.2 
ระเบียบวาระที่  4.2  เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปี  2565 
ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

นางเอมอร   มะโนมั่น 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

ข้อความเดิม ขอเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านหนองหญ้าขาว – บ้านหนองแวง 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
โดย ด าเนินการขุดรื้อพ้ืนทางเดิมบดทับ
แน่นใหม่ พร้อมท าผิวทางชั้นเดียว 
(1/2")พ้ืนที่ซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อย
กว่า 6 ,136 ตร.ม  ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(ชั่วคราว) 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

งบประมาณ  1‚000,000 บาท 

1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองหญ้าขาว – บ้านหนองแวง 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
โดยด าเนินการขุดรื้อพ้ืนทางเดิมบดทับแน่น
ใหม่ พร้อมท าผิวทางชั้นเดียว (1/2")พ้ืนที่
ซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 5,625ตร.ม  
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

งบประมาณ  900,000 บาท  
  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ  ขอเชิญนายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน  
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13  ครับ 

นายวศัณย์เฟื้องสูงเนิน
สมาชิก อบต. หมูที่ 13 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูที่ 13ผม
ขอทราบเรื่องงบประมาณ 100,000 บาท ที่ตัดออกจะไว้ท าอะไรครับ  

นายธนกร  วีระเทศ 
เลขานุการสภาฯ 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น   กระผม 
นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการอบต.  ขอตอบข้อซักถามงบประมาณ 100,000  บาท ที่ตัด
ออกจะกันไว้เป็นงบสาธารณภัย  หรือเงินเดือนบุคลากร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
เกี่ยวกับการกันเงินไว้ในกรณีเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
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นายพิชาติ  จงชิดกลาง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพิชาติ   จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
ท่านปลัดอบต. ควรจัดท ารายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมแจกให้สมาชิกอบต. ในการ
ประชุมทุกครั้งด้วยครับ 

นายสมหมาย  โพธิ์นอก 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมขอหารือท่าน
ประธานสภาว่าถ้าท่ีประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้แล้ว  
อยากให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ต่อเลยครับ 

ประธานสภา อบต.  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงครับ 
นายธนกร  วีระเทศ 
เลขานุการสภาฯ 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น   กระผม 
นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการอบต.  ขอชี้แจงเรื่องการรับรองรายงานการประชุม โครงการ
จ่ายขาดเงินสะสมที่สภาอบต. เห็นชอบแล้ว  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลยครับ โดย
ไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย      
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม        เหน็ชอบ 
(เห็นชอบ  14 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4.3 
ระเบียบวาระที่  4.3  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.หนองหญ้าขาว เรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565   ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

นางเอมอร   มะโนมั่น 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ว่าด้วยกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ.2535 อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา 25ประกอบกับมาตรา 40ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหญ้าขาว โดย ขอรับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้  จ านวน 1 ชุดค่ะ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ  ขอเชิญ นายสุทธิศักดิ์  เนียนพลกรัง  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6ครับ 

นายสุทธิศักดิ์ เนียนพลกรัง  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6    

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุทธิศักดิ์  เนียนพลกรัง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6   
ครับ  ขอสอบถามหน้าที่ 8  ข้อที่ 8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  (4) การอบไม้  ตัวเลข
ค่าธรรมเนียมผิดหรือไม่ครับ 
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นายวงศ์วริศ เหลืองภิรมย ์
รองปลัด อบต. 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายวงศ์วริศ
เหลืองภิรมย์  รองปลัดอบต.หนองหญ้าขาว  ผมขอแก้ไขตัวเลขเป็น 1,000  บาทครับ 

นางวารี  สุขประจบ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  ดิฉันนางวารี  สุขประจบ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  ขอ
สอบถามหน้า 9 ข้อ 9 (8) การจัดให้มีมหรสพ ใครบ้างที่ต้องจ่ายคะ 

นายวงศ์วริศ เหลืองภิรมย ์
รองปลัด อบต. 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายวงศ์วริศ
เหลืองภิรมย์  รองปลัดอบต.หนองหญ้าขาว  จะใช้บังคับกับคอนเสิร์ตงานใหญ่ๆ ครับ 

นายสุทธิศักดิ์ เนียนพลกรัง  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6    

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุทธิศักดิ์  เนียนพลกรัง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6   
ครับ  ขอเสนอให้ปรับลดค่าธรรมเนียม กลุ่ม 2 (ง) ครับ เพราะค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงเกินไป 

นายวงศ์วริศ เหลืองภิรมย ์
รองปลัด อบต. 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายวงศ์วริศ
เหลืองภิรมย์  รองปลัดอบต.หนองหญ้าขาว  ขอปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ครับ 

 กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/ป)ี 

 ง. การเลี้ยงเป็ด ไก่ ห่าน หรือสัตว์มีปีกอ่ืนเฉพาะกรณี
กิจการที่มีลักษณะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก 
 1) จ านวนตั้งแต่ 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 
 2) จ านวนเกิน 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 
 3) จ านวนเกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว 
 4) จ านวนเกิน 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว 
 5) จ านวนเกิน 10,000 ตัว แต่ไม่เกิน 15,000 ตัว 
 6) จ านวนเกิน 15,000 ตัว แต่ไม่เกิน 20,000 ตัว 
 7) จ านวนเกิน 20,000 ตัว แต่ไม่เกิน 30,000 ตัว 
8) จ านวนเกิน 30,000 ตัว แต่ไม่เกิน 50,000 ตัว 
 9) จ านวนเกิน 50,000 ตัว แต่ไม่เกิน 80,000 ตัว 
 10) จ านวนเกิน 80,000 ตัว แต่ไม่เกิน 100,000 ตัว 
 11) จ านวนเกิน 100,000 ตัว 

 
 

1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 
11,000  

  

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย      
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม        เหน็ชอบ 
(เห็นชอบ  14 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

 

 



 

-7- 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4.4 
ระเบียบวาระที่  4.4  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.หนองหญ้าขาว เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นางเอมอร   มะโนมั่น 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ว่าด้วยการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารต าบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 18 มาตรา 19 
มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
โดยขอรับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   ตามเอกสารที่ส่ง
มาด้วยนี้  จ านวน 1 ชุดค่ะ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย      
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม        เหน็ชอบ 
(เห็นชอบ  14 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 
 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ  
ต่อไปสมาชิกท่านใดมีข้อปรึกษาหารือหรือไม่ครับ ขอได้โปรดยกมือ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  

นางเอมอร   มะโนมั่น 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอสอบถามสมาชิกอบต.ทุกท่าน ในการจัดเก็บค่าขยะแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาหรือไม่ค่ะ 

นายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูที่ 13 
มีบ้างครั้งเจ้าหน้าที่มาเก็บเงินค่าขยะ ไม่มีคนอยู่บ้านผมต้องส ารองจ่ายให้ก่อนครับ  

 นางวารี  สุขประจบ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  ดิฉันนางวารี  สุขประจบ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8   
ขอปรึกษาขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
และตัดก่ิงไม้ที่พาดสายไฟด้วยค่ะ 

นายพิชาติ  จงชิดกลาง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพิชาติ   จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
ผมขอความอนุเคราะห์ให้ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดครับ 

นางเอมอร   มะโนมั่น 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอตอบข้อซักถามเรื่องการซ่อมแซมถนน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวจะน า
ยางมะตอยมาซ่อมให้   ส่วนเรื่องก่ิงไม้พาดสายไฟจะให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไปตัดให้นะคะ 
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นายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูที่ 13 
ผมฝากนายกฯ เรื่องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  และโครงการศึกษาดูงานจะมีโครงการหรือไม่ครับ  

ประธานสภาอบต.  โครงการศึกษาดูงานสามารถน าผู้ติดตามไปด้วยได้หรือไม่ครับ 
 นายธนกร  วีระเทศ 
 เลขนุการสภาอบต. 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น   กระผม 
นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการอบต.  จากข้อซักถามไม่สามารถน าผู้ติดตามไปได้ครับ 
เพราะไม่มีระเบียบให้เบิกค่าใช้จ่ายของผู้ติดตามครับ  

นายเสียน  เลื่อนกระโทก 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายเสียน  เลื่อนกระโทก  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
ขอฝากเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะด้วยครับ 

นางเอมอร   มะโนมั่น 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทางเราจะเร่งด าเนินการซ่อมแซมให้ค่ะ   

นายบรรพต ชัยสิทธิ์ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายบรรพต  ชัยสิทธิ์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  ผมได้
สอบถามช่างไฟฟ้าเรื่องการซ่อมแซม เนื่องจากหลอดไฟฟ้าแบบกลมหมดครับ  

นายสมหมาย โพธิ์นอก 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนาย
สมหมาย  โพธิ์นอก รองนายก อบต. เรื่องการไปศึกษาดูงานผมเห็นว่าอยากให้สมาชิกอบต. 
และกลุ่มสตรีแม่บ้านศึกษาดูงานร่วมกันเพื่อประหยัดงบประมาณครับ  

นางชุติมา  บัวแก้ว 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  ดิฉันนางชุติมา  บัวแก้ว  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ดิฉันอยาก
ให้โครงการศึกษาดูงานสมาชิกอบต. กับพนักงานร่วมกันค่ะ 

ประธานสภาอบต.  ในเรื่องโครงการศึกษาดูงานผมขอให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ตัดสินใจครับ 
นางเอมอร   มะโนมั่น 
นายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ในเรื่องของโครงการศึกษาดูงานขอให้พิจารณาดูงบประมาณท่ีตั้งไว้ในปี 2565  ว่าจะมีเงิน
เพียงพอหรือไม่  และจะน าเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องของการด าเนินการ
โครงการดังกล่าว  ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือพิจารณา
เห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ   ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มี  
วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาอบต.  ท่านนายกอบต.  ท่านรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.  ปลัดอบต.  
ผู้อ านวยการกอง   หัวหน้าส่วนราชการ  และข้าราชการทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมประชุม และร่วม
สังเกตการณ์การประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปิดการประชุมครับ 
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เลิกประชุม   12.30  น. 

 

คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 

(ลงชื่อ)      วศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน          ประธานกรรมการ 
            (นายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน) 
            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13   
     
(ลงชื่อ)        บรรพต  ชัยสิทธิ ์ กรรมการ  
              (นายบรรพต  ชัยสิทธิ)์   
            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 
        
(ลงชื่อ)       พิชาติ  จงชิดกลาง  เลขนุการกรรมการ           
               (พิชาติ  จงชิดกลาง)  
            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
 

 
(ลงชื่อ)        ธนกร  วีระเทศ  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายธนกร  วีระเทศ)  
              เลขานุการสภา อบต. 

    
                 สภ าอบต.ได้รับรองแล้ว    เมื่อวันที่  
 

 
(ลงชื่อ)          สมศักดิ์    แจ่มเรือน          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
                (นายสมศักดิ์ แจ่มเรือน) 
 

 

 

 


